



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

สัปดาห์: ครอบคลุมโลก สัปดาห์ที่ 10

29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รัสเซียเตรียมเจาะตลาดนม/เนยในจีน

นาย Arkady Dvorkovich รองนายกรัฐมนตรีของรัสเซีย กล่าวว่ารัสเซียมีแผนจะดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์การส่งออกผลิตภัณฑ์นม/เนยไปยังตลาดประเทศจีน โดยเล็งเห็นว่าจีนเป็นตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพในลำดับต้น โดยเฉพาะขณะนี้การเปิดตลาดผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากรัสเซียไปยังจีนกำลังอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งก่อนหน้านี้คาดว่าจะได้รับอนุญาตให้นำเข้าได้ในช่วงสิ้นปี พ.ศ. 2560 แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน

ที่มา: *Russia to reach out to Chinese milk market*, TASS, 6 February 2018

Credit ภาพ: sfera.fm

จากเดิมรัสเซียเป็นประเทศที่นำเข้าสินค้าอาหารส่วนใหญ่จากสหภาพยุโรป แต่ผลจากการถูกบีบคั้นทางเศรษฐกิจที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปร่วมกันคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย ทำให้รัสเซียต้องงัดมาตรการตอบโต้อย่างทันควันด้วยการยกเลิกการนำเข้าสินค้าอาหาร นอกจากนี้เศรษฐกิจซบเซาทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกดิ่งเหวเหมือนใบไม้แห้งร่วงลงสู่พื้นดิน ซึ่งรายได้จากการส่งออกพลังงานอย่างน้ำมันและแก๊สธรรมชาติถือเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศจนทำให้เกิดอาการช็อคทางเศรษฐกิจและก้าวเข้าสู่ภาวะถดถอย รัสเซียจึงแก้เกมส์ด้วยการเร่งส่งเสริมและพัฒนาการผลิตในประเทศขนาดใหญ่โดยเฉพาะสินค้าการเกษตรและปศุสัตว์ ภายในระยะเวลาเพียงสองปีถัดมา รัสเซียก็มีผลผลิตธัญพืชเพื่อส่งออกสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก ส่วนสินค้าเนื้อสัตว์ก็มีผลผลิตที่เพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศจนเริ่มล้นตลาดในบางสินค้า

จากบทเรียนอันเจ็บปวดที่ผ่านมาที่รัสเซียเคยแต่พึ่งพาแต่การส่งออกพลังงานเป็นหลัก ทำให้รัฐบาลต้องมุ่งกระจายความเสี่ยงโดยการสนับสนุนการส่งออกสินค้าอื่นๆ ประจวบเหมาะกับสินค้าทางการเกษตรที่มีผลผลิตจำนวนมาก จึงเป็นสถานการณ์ที่เหมาะสมเจาะต่อการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเหล่านั้นไปยังตลาดต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้เราจะได้เห็นรัสเซียเริ่มกลายเป็นประเทศส่งออกสินค้าอาหารไปยังชาติอื่นๆ รวมทั้งสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไปด้วยนอกเหนือจากการเน้นขายพลังงานและอาวุธที่เคยพบเห็นกันมาจนชินตา

เมื่อหันมามองสถานการณ์โลกที่ได้รับผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำของสหรัฐอเมริกา โดยประธานาธิบดีคนใหม่ที่เน้นนโยบาย “ (ผลประโยชน์ของ) อเมริกาต้องมาก่อน ” ก็เป็นธรรมดาอยู่เองว่าก่อให้เกิดความระหองระแหงหรือกระทบกระทั่งกับนานาชาติอย่างช่วยไม่ได้ โดยเฉพาะคู่แข่งจากประเทศมหาอำนาจในลำดับรองๆ อย่างรัสเซียและจีนที่ต่างฝ่ายต่างถูกสหรัฐอเมริกาหมายหัว ศัตรูด้วยกันเลยหันมาสร้างสัมพันธกันอย่างชื่นมื่น ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจ นับเอาเฉพาะด้านการค้าระหว่างกันเพียงอย่างเดียวก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 แล้วและคาดว่ามูลค่าการค้ารวมจะขยับถึง 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้



มูลค่าการค้ารัสเซีย - อินเดียขยายตัวกว่าร้อยละ 20

ผู้แทนการค้าของรัสเซียประจำกรุงนิวเดลี แถลงว่ามีความมั่นใจว่าปี พ.ศ. 2560 มูลค่าการค้ารวมระหว่างรัสเซีย-อินเดียจะแตะระดับ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนจะเดินทางมุ่งไปสู่เป้าหมายหลักชัยลำดับต่อไปที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2568 ที่ต้องอัตราการเติบโตเฉลี่ยอย่างต่ำร้อยละ 15 ต่อปีจากนี้เป็นต้นไป

ในปีที่ผ่านมาทั้งรัสเซียและอินเดียสามารถพลิกสถานการณ์มูลค่าการค้าให้กลับมาเป็นบวกได้อีกครั้งหลังจากที่มูลค่าการค้าระหว่างกันถดถอยลงมาหลายปี โดยเริ่มมีสัญญาณที่ดีตั้งแต่ต้นปีที่มีอัตราการเติบโตสูงถึงกว่าร้อยละ 20

จากสถิติการค้าระหว่างเดือนมกราคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พบว่ามูลค่าการค้ารวมขยายตัวร้อยละ 20.2 โดยฝ่ายรัสเซียส่งออกได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1 และฝั่งอินเดียส่งออกได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7

ทั้งนี้ ความท้าทายในการทำการค้ากับอินเดียคือเรื่องโลจิสติกส์และลักษณะเฉพาะของการทำธุรกิจในอินเดียที่นักธุรกิจรัสเซียอาจไม่ได้ตระหนักมาก่อน



ทั้งฝ่ายรัสเซียและอินเดียต่างพยายามลดการพึ่งพาเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในการทำการค้าระหว่างกัน โดยปัจจุบันสามารถลดการใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นสื่อกลางในการค้าขายจากร้อยละ 96 เหลือร้อยละ 80

นับตั้งแต่หลังยุคสหภาพโซเวียตเป็นต้นมา อินเดียเป็นลูกค้าซื้ออาวุธจากรัสเซียรายใหญ่อันดับสอง ทำให้ยุทธโธปกรณ์ทางทหารของอินเดียผลิตมาจากรัสเซียถึงร้อยละ 70

ที่มา: *Russia expects boost in trade with India*, Russia Today, 7 February 2018

จากความขัดแย้งระหองระแหงกันระหว่างรัสเซียกับฟากฝั่งยุโรปตะวันตกรวมทั้งสหรัฐอเมริกาจนทำให้รัสเซียหันมาเปิดประตูการค้าการลงทุนกับประเทศทางฝั่งตะวันออกแถบเอเชียมากขึ้น โดยมีสองประเทศที่มีจำนวนประชากรสูงที่สุดและมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงระดับต้นของโลกอย่างจีนและอินเดีย ได้มีการกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติกับรัสเซียเพิ่มขึ้น หากนับเฉพาะด้านการค้าระหว่างกันกับรัสเซียก็มีอัตราการเติบโตเกินกว่าร้อยละ 20 ทั้งสองประเทศ และมีจุดสำคัญที่น่าสังเกตคือ ทั้งรัสเซีย จีน และอินเดีย ล้วนมีความเห็นตรงกันที่จะลดบทบาทและอิทธิพลของเงินดอลลาร์สหรัฐที่ใช้เป็นสื่อกลางในการค้าขายระหว่างกัน ยังไม่นับรวมอีกหลายประเทศที่เป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐอเมริกาที่มีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น ในปีนี้ปัจจัยเรื่องความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งระดับราคาน้ำมันเป็นสิ่งที่ผู้ส่งออกไทยต้องคอยติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ที่ผันผวนอย่างรวดเร็วด้วย

